

Số: /KH-UBND

Phổ Văn, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn phường

Căn cứ Kế hoạch số 3858/KH-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về việc tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2024 và đón tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn thị xã Đức Phổ;

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trên địa bàn phường đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn; UBND phường Phổ Văn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

#### A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với nội dung lành mạnh, hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương kết hợp với tính hiện đại. Các hoạt động được tổ chức tiết kiệm, không phô trương hình thức, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

2. Nội dung các hoạt động tập trung vào các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930 - 2024); 49 năm ngày giải phóng quê hương và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2024); hướng đến chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

3. Việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn phường phải phong phú, thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết.

5. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, các nội dung chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của thị xã tại địa phương; đặc biệt chú trọng cho công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, lành mạnh và an toàn.

## **B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

### **1. Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan cùng với hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra trên địa bàn phường tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước trong năm 2023. Qua đó, nêu cao tinh thần quyết tâm, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Sửa chữa các cụm loa, hệ thống Đài truyền thanh của phường. Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền trên địa bàn phường.

- Tại trụ sở các cơ quan, trường học trên địa bàn phường: Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

- Tổ chức tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 94 năm thành lập và trưởng thành (03/02/1930 - 03/02/2024), Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, theo hướng dẫn của UBND thị xã và Phòng Văn hóa - thông tin thị xã. Tuyên truyền: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; bình ổn giá; phòng chống tệ nạn xã hội; nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ theo quy định của pháp luật; tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và công tác gọi công dân nhập ngũ.

- Tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài chứng tích Trà Câu; chuẩn bị hương hoa, nhang đèn phục vụ công tác viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài chứng tích Trà Câu; tổ chức thăm, chúc Tết các di tích là nhà thờ, chùa trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo theo dõi và tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại hoa màu, cây lúa; đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp.

- Theo dõi nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tiếp nhận và cấp phát kịp thời các mặt hàng quà tết, hàng cứu trợ, cấp gạo đồ lửa cho nhân dân trong dịp tết; tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, BTXH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với UBMTTQVN phường rà soát, phân bổ quà cho hộ nghèo theo Kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và của các nhà hảo tâm tài trợ cho hộ nghèo trong phường, đúng đối tượng, đúng định suất.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định.

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phường thực hiện tốt việc quản lý học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán. Kịp thời liên lạc với gia đình, hội cha mẹ học sinh và báo cáo với UBND phường tình hình học sinh bỏ học sau Tết để có biện pháp phối hợp vận động gia đình để học sinh quay lại trường học.

- Các tổ dân phố tổ chức vận động nhân dân phát huy tinh thần tự giác tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp để đón Xuân. Các cơ quan đơn vị tổ chức cho cán bộ nhân viên cơ quan tổ chức tổng vệ sinh cơ quan sạch đẹp chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn chú trọng việc phân công cán bộ, công nhân viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị trực đảm bảo ANTT, bảo vệ tài sản của cơ quan.

- Công An phường, Ban CHQS phường xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhất là công tác giải tỏa hành lang đường bộ khu vực từ Cầu Trà Câu đến An Sở; kể cả các tuyến đường giao thông nằm trên địa bàn phường. Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ nhằm hạn chế tai nạn giao thông nhất là trong dịp tết Nguyên đán theo chỉ đạo của UBND thị xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng gia đình và thanh niên trong diện NVQS, chú ý thăm hỏi động viên thanh niên trúng tuyển thực hiện tốt lệnh gọi nhập ngũ nhằm đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2024; tập trung xử lý thanh niên chống lệnh, chống khám nhằm giáo dục và thực hiện công bằng dân chủ trong công tác tuyển quân.

- Chỉ đạo Trạm Y tế, đội kiểm tra VSATTP chủ động tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán không để dịch bệnh xảy ra.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận**

### **2.1. Văn Hóa- Xã Hội:**

Tham mưu cho UBND phường phân công lãnh đạo, cán bộ đi thăm gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp nhận quà và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đoàn tổ chức đi thăm theo Thông báo của UBND thị xã.

Hướng dẫn cho các tổ dân phố làm cổng chào và làm bàn thờ Tổ Quốc tại các điểm nhà văn hóa TDP; phối hợp Văn phòng - Thống kê làm bàn thờ Tổ Quốc tại UBND phường, tại cơ quan Công an phường.

Thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chuẩn bị đầy đủ các loại cờ, treo đúng vị trí, theo chỉ đạo của UBND phường.

Kiểm tra, phối hợp với BCH Đoàn phường tổ chức dọn vệ sinh khu vực NTLS, tượng đài chứng tích vụ thảm sát Trà Câu, chủ động chuẩn bị nhang đèn, vòng hoa, chậu hoa, trái cây... và làm công tác tổ chức Lễ dâng hương tại 02 điểm trên vào sáng ngày 10/02/2024 (Mùng 1 Tết Giáp Thìn) sau Lễ chào cờ đầu năm tại UBND phường.

Chỉ đạo cho Đài truyền thanh phường tiếp phát trực tiếp các chương trình của đài truyền thanh thị xã, kiểm tra khắc phục hệ thống loa, truyền thanh trực tiếp chương trình Lễ chào cờ đầu năm của UBND phường. Ghi âm thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND Tỉnh để phát lại trong buổi chào cờ đầu năm.

Có kế hoạch phối hợp với Công an phường quản lý chợ hoa xuân tập trung.

Chủ động phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND phường triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã về việc chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – năm 2024; triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch của UBND thị xã Đức Phổ.

Đối với Trạm y tế phường tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phân công trực cơ quan đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh ATTP trước, trong và sau Tết.

## **2.2. Văn phòng - Thống kê:**

Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí đảm bảo hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chuẩn bị các phần quà để lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường đi thăm và thắp hương 02 nhà thờ (Họ Trần ở TDP Tập An Nam và Họ Huỳnh ở TDP Tập An Bắc), Mộ tập thể (TDP Tập An Nam) và Chùa Thiên Phước, thăm và chúc tết lãnh đạo (Bí thư, Chủ tịch) UBND phường qua các thời kỳ; huy động cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tổng vệ sinh khu vực UBND phường, tập trung dọn vệ sinh xung quanh cơ quan, Hội trường và các phòng làm việc.

Phối hợp với Ban quản lý quỹ Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng chuẩn bị các phần quà để thăm và chúc Tết các Mẹ VNAH mà cơ quan đang phụng dưỡng và chăm sóc; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường chuẩn bị các phần quà để thăm hỏi, động viên và chúc Tết các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Chuẩn bị tốt nội dung và thực hiện công tác tổ chức Lễ chào cờ đầu năm vào sáng Mùng Một Tết Giáp Thìn (lúc 7h00 ngày 10/02/2024, tại sân UBND phường). Chuẩn bị nội dung thư chúc Tết của UBND phường trong lễ chào cờ đầu năm.

Chuẩn bị bàn, ghế, trà, nước, bánh ngọt phục vụ cho họp mặt đầu năm, sau Lễ dâng hương.

Tham mưu cho UBND phường phân công cán bộ, công chức và người lao động trực cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, xây dựng báo cáo (báo cáo nhanh) về UBND thị xã đảm bảo thời gian theo quy định:

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước Tết, gửi về UBND thị xã trước ngày 05/02/2024 (*nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão*).

- Tổng hợp, báo cáo nhanh các vấn đề trước, trong Tết gửi về UBND thị xã trước 8 giờ 00 phút, ngày 12/02/2024 (*nhằm ngày Mùng 03 tháng Giêng năm Giáp Thìn*).

- Tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết gửi về UBND thị xã trước 8 giờ 00 phút ngày 14/02/2024 (*nhằm ngày Mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn*).

**Sáng ngày 13/02/2024 (sáng mùng 4 Tết) mời các ban ngành, Hội đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố họp trực báo công tác Tết, tại Hội trường UBND phường.**

### **2.3. Tài chính- Kế toán:**

Chuẩn bị đầy đủ kinh phí đề tạm ứng cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị phục vụ và làm nhiệm vụ trước, trong và sau Tết. Hướng dẫn các bộ phận thanh toán, hoàn ứng kinh phí đã tạm ứng chi phục vụ Tết Nguyên đán kịp thời và đúng quy định.

### **2.4. Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự, Tư pháp - Hộ tịch:**

Tập trung lực lượng thực hiện tốt các kế hoạch phối hợp đã xây dựng; chú trọng công tác tuần tra, kiểm tra, kiên quyết giải tỏa hành lang dọc Quốc lộ 1A, nhất là khu vực Chợ Trà Câu, trong các ngày trước Tết theo kế hoạch. Không cho đậu đỗ xe trước cổng UBND phường tạo thông thoáng đi lại, vui Xuân. Tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm các khu vực trọng điểm; tập trung lực lượng tuần tra vào đêm 30 Tết (đêm Giao Thừa). Bố trí lực lượng trực thường xuyên tại UBND phường 24/24 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo theo kế hoạch. Giải quyết và báo cáo kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội .... xảy ra trên địa bàn phường.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc lực lượng trực và tổ chức tuần tra tại các tổ dân phố theo kế hoạch; nhất là các điểm thường đổ rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi đốt pháo nổ, các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách trên địa bàn phường. Chú ý ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng gây rối trật tự; các điểm cờ bạc trá hình, sai qui định.

Phối hợp với các Tổ đội trưởng, Ban bảo vệ dân phố, Tổ bảo vệ dân phố kiểm tra và mời xử lý những thanh niên chống lệnh, chống khám theo chỉ đạo của UBND phường.

Đối với Công an phường, BCH Quân sự phường xây dựng kế hoạch trực Tết cụ thể, báo cáo UBND phường và lãnh đạo ngành cấp trên.

Tư pháp - Hộ tịch sắp xếp bố trí thời gian giải quyết công việc đảm bảo cho nhân dân khi liên hệ công tác.

### **2.5. Các đồng chí Tổ trưởng các tổ dân phố:**

Kịp thời phối hợp nhận và cấp phát tất cả quà Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gạo cứu tế đồ lửa trước Tết Nguyên đán (không được để lại quà Tết đến sau Tết mới cấp phát) đảm bảo đúng theo qui định. Không để xảy ra hộ gia đình không đồ lửa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Báo cáo với Bí thư chi bộ và phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận TDP, các hội đoàn thể, vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm ở TDP mình sạch, đẹp; đảm bảo cho nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức làm công chào, bàn thờ Tổ quốc tại các vị trí theo qui định của UBND phường.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày qui định. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình giáo dục con em thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ; không mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo nổ, vật liệu nổ; vận động con em giao nộp các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí, hung khí cho Công an phường.

Tổ chức thăm viếng, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS; nắm chắc quân số và tình hình tư tưởng của thanh niên và gia đình để báo cáo UBND phường kịp thời chỉ đạo theo kế hoạch tuyển quân.

Thông báo nhắc nhở nhân dân thường xuyên kiểm tra chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân, không để sâu bệnh, chuột phá hoại trong dịp Tết.

Kịp thời báo cáo ngay cho UBND phường, Công an phường những trường hợp xảy ra gây mất trật tự công cộng và các vấn đề phát sinh tại TDP trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

### **2.6. Các Ban ngành, đơn vị thuộc UBND phường và các Trường:**

Tổ chức tốt công tác vui Xuân, đón Tết theo kế hoạch ở đơn vị mình; cùng với các bộ phận trực thuộc UBND phường thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND phường chỉ đạo trong kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND phường các nhiệm vụ phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

### **2.7. Ban chỉ đạo sản xuất, HTXNN:**

Kiểm tra đồng ruộng, kịp thời thông báo tình hình sâu bệnh, chuột hại lúa vụ Đông – Xuân đến nhân dân qua hệ thống đài truyền thanh phường và gửi thông báo đến Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ trưởng dịch vụ Thủy lợi. Hội đồng quản trị HTX NN phân công lực lượng trực cơ quan, bảo vệ tài sản của đơn vị.

***Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường lập danh sách phân công cán bộ, công nhân viên trực Tết (có số điện thoại trực lãnh đạo) gửi cho UBND phường qua bộ phận Văn phòng - Thống kê phường trước ngày 05/02/2024.***

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn phường Phổ Văn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc các ban, ngành, đơn vị, cá nhân được phân công trách nhiệm, tổ trưởng tổ dân phố báo cáo về Ủy ban nhân dân phường để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

***Nơi nhận:***

- UBND thị xã;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các ban, ngành, các đơn vị trong phường;
- Lưu: VT.

Báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Linh**